

BÁO CÁO
Kết quả hưởng ứng Ngày sách Việt Nam

Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh về tổ chức Ngày sách Việt Nam (21/4) năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp báo cáo kết quả triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN

Thực hiện Kế hoạch hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản hướng dẫn về Ngày sách Việt Nam của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp đẩy mạnh các hoạt động thông tin và truyền thông về Ngày sách Việt Nam thông qua hoạt động quản lý tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh, phổ biến, quán triệt mục đích, ý nghĩa, củng cố và phát triển văn hóa đọc cho công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, qua đó góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của sách trong công tác nghiên cứu, học tập và đời sống; xây dựng và phát triển phong trào văn hóa đọc sách, quảng bá sách, lưu giữ sách, hướng tới xã hội học tập, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả đạt được

Tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền và hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam; thực hiện treo băng rôn hàng năm tại đơn vị với nội dung: “*Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4*”; khuyến khích công chức, viên chức, người lao động khai thác có hiệu quả Tủ sách pháp luật của đơn vị; tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng văn hóa đọc gắn với nghiên cứu, học tập chuyên môn, nghiệp vụ.

Đề phong trào đọc sách gắn với phong trào nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, khai thác có hiệu quả tủ sách pháp luật, Sở Tư pháp đã tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy mạnh hoạt động quản lý, khai thác và sử dụng tủ sách pháp luật; tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; tham mưu với UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý, khai thác sử dụng tủ sách pháp luật...

Thực hiện vai trò là cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, Sở Tư pháp thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các ngành thành viên Hội đồng và Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thành phố đẩy mạnh hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả tủ sách pháp luật gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam; nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc đọc

sách, phát triển phong trào văn hóa đọc, lan tỏa để trở thành nếp sống văn hóa, nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Để đáp ứng nhu cầu đọc sách, mượn sách và nghiên cứu tài liệu, Sở Tư pháp đã trang bị phòng đọc riêng, được trang bị và củng cố đầu sách hàng năm bao gồm sách, báo, tài liệu pháp luật phục vụ nhu cầu nghiên cứu, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ hiểu biết về pháp luật đối với công chức, viên chức, người lao động...; tích cực tuyên truyền vận động công chức, viên chức là đoàn viên thanh niên của Sở khuyến khích, ủng hộ các ấn phẩm sách, báo, tạp chí, tài liệu tuyên truyền, sách pháp luật cho các đơn vị vùng sâu, vùng xa khi tham gia các chiến dịch tình nguyện, các chương trình trợ giúp pháp lý lưu động, các hoạt động giúp đỡ các xã biên giới, xã do Sở Tư pháp đỡ đầu (*Xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp*), qua đó giúp cho nhân dân dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu pháp luật.

2. Tồn tại, hạn chế

Một số công chức, viên chức, người lao động chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng, ý nghĩa của Ngày Sách Việt Nam, của việc tự nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức thông qua việc đọc sách; số lượt người đến mượn sách, đọc sách, nghiên cứu tại tủ sách pháp luật của Sở còn hạn chế; chưa tổ chức được nhiều hoạt động để hưởng ứng phong trào văn hóa đọc cho công chức, viên chức, người lao động của Sở.

3. Nguyên nhân

Công tác truyền thông về Ngày sách Việt Nam chưa thực sự phong phú, đa dạng. Việc sử dụng rộng rãi mạng Internet phần nào ảnh hưởng đến nhu cầu đọc và mượn sách.

II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tham mưu với UBND tỉnh:

1. Tăng cường hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến về Ngày Sách Việt Nam; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giữ gìn văn hóa đọc.

2. Kết hợp khai thác sách giữa các điểm bưu điện, văn hóa xã với khai thác tủ sách pháp luật để nâng cao nhận thức pháp luật của nhân dân.

Trên đây là báo cáo hưởng ứng Ngày sách Việt Nam của Sở Tư pháp./.

Nơi nhận:

- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Ban Giám đốc Sở;
- Văn phòng Sở;
- Website Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, VP, PBGDPL, Thủy (09b).

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Quàng Văn Hùng